

Số: 22/2003/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2003

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ
và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Sau khi Pháp lệnh dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2002 và Ban Thường vụ Thành ủy có Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 19 tháng 5 năm 2003 về tăng cường lãnh đạo, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị:

1- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên:

1.1- Tích cực củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng cán bộ chỉ huy quân sự phường - xã, thị trấn, cơ sở tự vệ và chỉ huy các phân đội dự bị động viên:

Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn có kế hoạch lựa chọn, sử dụng cán bộ chỉ huy quân sự cơ sở theo hướng ổn định lâu dài và từ năm 2004 sẽ đưa đi đào tạo theo chương trình quy định; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy tự vệ và có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách ở cơ sở; xây dựng kế hoạch tạo nguồn và bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan dự bị để đến năm 2005, cơ bản khắc phục sự thiếu hụt cán bộ, sắp xếp bố trí đủ chức danh vào các đơn vị dự bị động viên.

1.2- Về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên:

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là “vững mạnh, rộng khắp” nhưng trọng tâm phải là “vững chắc về chính trị”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phải đủ các thành phần binh chủng theo chỉ tiêu của trên giao và thường xuyên củng cố lực lượng tự vệ tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn lực lượng dự bị động viên theo quy định.

Triển khai các công tác thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các văn bản pháp quy của Nhà nước như soạn thảo kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

Hoàn thành việc tổ chức, biên chế và thực hiện tốt quy chế sinh hoạt của các đơn vị dự bị động viên, đúng chuyên nghiệp quân sự nhằm xây dựng đơn vị

manh về chính trị, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trong mọi trạng thái, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ A 2, A 3, các địa bàn trọng điểm.

Tổ chức bảo đảm hậu cần, trang bị kỹ thuật và vũ khí theo quy định. Hàng năm phải điều chỉnh kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhằm bảo đảm cho lực lượng dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

1.3- Về công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và huấn luyện quân sự:

Công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ phải theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và có kế hoạch phối hợp công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, quân sự theo chương trình sát yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Các đơn vị cơ sở, phường - xã, thị trấn,... và các chiến sĩ mới phải được huấn luyện, đảm bảo 100% theo các chỉ tiêu được giao.

1.4- Chỉ đạo hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên:

Công tác chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tại cơ sở thực hiện theo các chế độ và quy định của Bộ Quốc phòng và phải theo kế hoạch quy định của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền và cơ quan quân sự cấp trên. Hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ phải quán triệt nguyên tắc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nhằm bảo vệ an toàn các mục tiêu, phòng chống các hoạt động gây rối, phá hoại, các cuộc bạo loạn chính trị, vũ trang và chống xâm nhập, không để bất ngờ; tích cực tham gia các hoạt động phòng chống cháy nổ, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở; làm tốt công tác dân vận.

Đối với lực lượng dự bị động viên, thường xuyên làm tốt công tác phúc tra và kịp thời củng cố tổ chức biên chế, quản lý, tạo nguồn và bảo đảm mọi mặt, mọi trạng thái, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tăng cường cho lực lượng thường trực để tham gia xử lý kịp thời các tình huống.

1.5- Về chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên:

Thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương theo quy định; bảo đảm kinh phí, chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ và dự bị động viên, mức trợ cấp ngày công lao động khi làm nhiệm vụ; chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Tổ chức tốt việc vận động và sử dụng quỹ an ninh - quốc phòng, góp phần bổ sung nguồn kinh phí cho công tác quân sự địa phương tại cơ sở. Thường xuyên kiểm tra việc thu-chi, quản lý và sử dụng ngân sách đúng quy định. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa và nơi ăn, ở của lực lượng dân quân

trình sát, dân quân tập trung quận - huyện, dân quân thường trực xã - phường, thị trấn; bảo đảm tiền trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và nơi làm việc của cơ quan quân sự cơ sở.

2- Giao trách nhiệm tổ chức thực hiện;

2.1- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Có kế hoạch hướng dẫn cụ thể cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện về công tác tổ chức xây dựng lực lượng, quản lý tạo nguồn, huấn luyện và chỉ đạo hoạt động đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đúng qui định, sát với tình hình địa phương, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các sở - ngành chức năng thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; đề xuất các biện pháp tạo nguồn cán bộ chỉ huy quân sự phường - xã, thị trấn và cán bộ chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật của các đơn vị dự bị động viên; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các mặt công tác của các địa phương, các sở - ngành nhằm nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; kịp thời báo cáo, đề xuất kiến nghị để Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp chỉ đạo.

2.2- Công an thành phố:

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có quy chế chỉ đạo hoạt động bảo vệ an ninh - chính trị, trật tự-an toàn xã hội trên địa bàn đối với lực lượng Công an và lực lượng Quân sự ở địa phương; đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân quân tự vệ; cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn liên ngành về đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên theo Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo Ban Chỉ huy Công an quận - huyện và phường - xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm trong công tác xét duyệt chính trị, tuyển chọn công dân nhập ngũ và tuyển chọn vào lực lượng dân quân tự vệ theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng chính trị khi tuyển chọn công dân vào phục vụ quân đội.

2.3- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố:

Hướng dẫn thống nhất và triển khai thực hiện việc sắp xếp đủ biên chế cán bộ chỉ huy quân sự phường - xã, thị trấn; phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ chỉ huy quân sự phường - xã, thị trấn theo qui định.

2.4- Sở Tài chính-Vật giá:

Bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo quy định; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết mức trợ cấp hàng tháng và các mặt bảo đảm khác cho lực lượng dân quân trình sát thành phố, dân quân tập trung quận - huyện và hướng dẫn quận - huyện bảo đảm trợ cấp, trang bị cho lực lượng dân quân

thường trực ở xã-phường, thị trấn; theo dõi công tác quản lý, thu - chi quỹ an ninh - quốc phòng đúng nguyên tắc tài chính quy định.

2.5- Sở Văn hóa và Thông tin:

Chỉ đạo và kiểm tra kết quả thực hiện của các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các cơ sở tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh về dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các văn bản của Trung ương, thành phố có liên quan.

2.6- Các sở - ngành thành phố:

Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên thuộc sở - ngành mình nhận thức trách nhiệm về công tác quốc phòng địa phương; chỉ đạo hoặc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo quy định của Pháp lệnh; tổ chức lực lượng tự vệ trong cơ quan (nếu có đủ điều kiện), động viên cán bộ, công nhân viên còn trong độ tuổi chưa tham gia lực lượng tự vệ tại cơ quan, hoặc sẵn sàng tham gia dân quân ở nơi cư trú, còn trong độ tuổi phải nhập ngũ khi có lệnh; động viên cán bộ, công nhân viên là sĩ quan, hạ sĩ quan dự bị chấp hành nghiêm lệnh điều động tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên và sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của địa phương.

2.7- Các trường học, cơ quan, doanh nghiệp:

Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên và học sinh về nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên theo quy định của Pháp lệnh; tổ chức lực lượng tự vệ, quản lý chắc lực lượng dự bị động viên đang công tác trong trường học, cơ quan, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền.

Đối với cơ quan, đơn vị đã xây dựng lực lượng tự vệ, cần củng cố, kiện toàn lực lượng, tổ chức huấn luyện, xây dựng kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đồng thời quan tâm đến công tác phát triển Đảng, Đoàn trong lực lượng này.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước (đã cổ phần hóa), doanh nghiệp ngoài quốc doanh (có tổ chức Đảng), doanh nghiệp liên doanh và các công ty trách nhiệm hữu hạn tiến hành thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quân sự, đồng thời, động viên cán bộ, công chức thực hiện tốt nghĩa vụ công dân tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, bảo đảm các chế độ chính sách cho các đối tượng này tham gia huấn luyện, diễn tập khi có lệnh gọi của cơ quan quân sự địa phương.

2.8- Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn:

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp có kế hoạch tổ chức quán triệt thông suốt trong cán bộ, Đảng viên, các ban - ngành, Đoàn thể, xã - phường, thị trấn, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân nhận thức trách nhiệm về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Hàng năm, lập kế hoạch dự trù kinh phí bảo đảm cho công tác quốc phòng, bao gồm công tác xây dựng, huấn luyện và bảo đảm hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên theo hướng dẫn của Sở Tài chính - Vật giá; chỉ đạo xã - phường, thị trấn vận động đóng góp quỹ an ninh - quốc phòng tại cơ sở; có quy định thu - chi cụ thể cho từng đối tượng theo nguyên tắc tài chính quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì phối hợp với các sở - ngành tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện của các địa phương và cơ sở.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Hải